

โกจิ คิทเชน + บาร์ กลับมาแล้ว!



กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 16 มิถุนายน 2563 – โรงแรม แวงค็อก แมริออท มาร์คิสส์ ครีนส์ปาร์ค พร้อมให้บริการห้องอาหารโกจิ คิทเชน + บาร์ ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

ห้องอาหารโกจิ คิทเชน + บาร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น G โรงแรม แวงค็อก แมริออท มาร์คิสส์ ครีนส์ปาร์ค ทำเลที่ตั้งใจกลางสุขุมวิท อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์เพียงไม่กี่นาที ห้องอาหารโกจิ คิทเชน + บาร์ พร้อมแล้วที่จะให้บริการอาหารที่คัดสรรมาแล้วจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น เมนูเนื้อย่างด้วยเตาอย่างพาร์ริลลา อาหารทะเลสดใหม่, ซุชิ, ดิมซำ และของหวานอีกมากมาย

มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ ฟาร์ม ทู เทเบิล ซึ่งเซฟของเราจะคัดสรรวัตถุดิบจากท้องถิ่น และวัตถุดิบตามฤดูกาล เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารทุกจานที่เสิร์ฟนั้นมีความสดใหม่ และเพื่อมอบผลประโยชน์กลับสู่ชุมชน สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาในการจัดการอาหารอย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้ห้องอาหารโกจิ คิทเชน + บาร์ ยังมีการร่วมกับมูลนิธิ Scholars of Sustenance Foundation (SOS) ดำเนินโครงการแบ่งปันอาหารให้กับผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยอีกด้วย

มาเติมเต็มความอบอุ่นกับครอบครัวและเพื่อนที่คุณรักด้วยอาหารที่ดีและเพียบพร้อมด้วยคุณภาพ ที่ห้องอาหารโกจิ คิทเชน + บาร์ ในรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับตอบรับมาตรการของภาครัฐ “ชีวิตวิถีใหม่ หรือ นิวนอมอล” ที่จะมีการ

เว้นระยะห่างทางสังคม และ มาตรการความปลอดภัยของสุขภาพอนามัยของทุกท่าน

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทางห้องอาหารมีนโยบายให้ผู้มาใช้บริการสั่งอาหารกับพนักงานของเรา และพนักงานจะนำมาบริการให้กับท่านที่โต๊ะอาหาร โดยผู้มาใช้บริการสามารถนั่งร่วมโต๊ะเดียวกันได้โดยปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้ทางเซฟที่ทำอาหารจะมีการใส่หน้ากากอนามัย และ เฟซชีลด์ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานในห้องอาหารอีกด้วย

ห้องอาหารโกจิ คิทเชน + บาร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกๆท่านกลับมาใช้บริการห้องอาหารของเราในไม่ช้า และเนื่องจากเราสามารถให้บริการแยกได้อย่างจำกัดในช่วงการกลับมาเปิดอีกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบวันเวลาที่ห้องอาหารให้บริการ และ สำรองที่นั่งได้ที่ www.bangkokmarriottmarquisqueenspark.com หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 059 5999

หรือติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้

เว็บไซต์ www.bangkokmarriottmarquisqueenspark.com

เฟซบุ๊ก <https://www.facebook.com/GojiKitchenAndBar/>

หรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @gojikitchebar